






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ชุดตรวจ ATK</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Anan Jongkaewwattana          -โพสต์ มีชุดตรวจ ATK ที่ใช้ตรวจ COVID กับ Flu และ RSV ที่ตรวจพร้อมๆกันออกมาให้ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากตรวจครั้งนึงได้ผลตรวจหลายเชื้อพร้อมๆกันทำให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น แต่การใช้ชุดตรวจดังกล่าวมีข้อระวัง เนื่องจากงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Clinical infectious diseases ที่ไปเปรียบเทียบตัวอย่างของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด และ ใช้หัดใหญ่ พบว่า ปริมาณแอนติเจนของเชื้อที่จะตรวจพบโดย ATK จะตรวจพบได้ไม่พร้อมกัน คือ ใช้หัดใหญ่จะตรวจพบพร้อมๆกับอาการที่รู้สึกได้ แต่สำหรับ COVID ในกลุ่มที่มีภูมิจากวัคซีนเข็มที่ 1 ไวรัสมักจะขึ้นตามหลังอาการไปแล้ว 4 วัน โดยสรุปได้ว่าตรวจ 2 เชื้อพร้อมๆกัน ไม่ได้หมายความว่า จะพบพร้อมกัน ธรรมชาติของเชื้อในสภาวะที่ภูมิของร่างกายไม่เท่ากันจะส่งผลให้แปลความหมายของชุดตรวจผิดพลาดได้</p> <p><b>2. งานวิจัยยาด้านไข้หวัดใหญ่ ต่อโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Anan Jongkaewwattana          -โพสต์ ข้อมูลจาก The Journal of Infectious Diseases มีทีมวิจัยพบว่าถ้าไวรัสไข้หวัดใหญ่กับไวรัสโรโควิด (SARS-CoV-2) เข้ามาติดเซลล์พร้อมๆกัน ไวรัสโรโควิดมักจะโดนระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทำลายได้ง่ายกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น ถ้ามีการใช้ยาด้านไข้หวัดใหญ่ Tamiflu หรือ Oseltamivir ปริมาณไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในร่างกายจะลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณไวรัส SARS-CoV-2 ไม่ได้ถูกกีดจากภูมิที่สร้างมาต่อต้านไข้หวัดใหญ่เหมือนตอนไม่ใช้ยา ปริมาณไวรัส SARS-CoV-2 ก็จะอยู่สูงเกือบเท่าปกติ อาการไข้หวัดอาจจะทุเลาแต่อาจจะยังป่วยต่อด้วยโควิด ดังนั้น การใช้ยาด้านของไวรัสชนิดนี้อาจส่งผลให้การควบคุมของไวรัสอีกชนิดหนึ่งในกรณีติดเชื้อร่วมได้</p> <p><b>3. ยาป้องกันโรคโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ หมอมณูญ ลีเซวงวงศ์ FC          -โพสต์ พบผู้ป่วยชายอายุ 75 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาแล้ว 2 เข็ม กินยาไอเวอร์เมคติน (ivermectin) ขนาด 6 มิลลิกรัม 1 เม็ด สัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกันมากกว่า 2 ปี เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 แต่ต้องเข้ารับการรักษา เพราะติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยระบุข้อมูลปัจจุบันยา ไอเวอร์เมคติน ไม่ได้ช่วยป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 แต่ใช้รักษาโรคพยาธิเท่านั้น พร้อมขอให้ไปรับวัคซีนรุ่นใหม่ mRNA 1 เข็มและต่อไปปีละ 1 ครั้ง ฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต</p>	
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>เตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชาฉบับประชาชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผย ทางเครือข่ายฯ เตรียมเดินทางเพื่อยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฉบับประชาชนต่อรัฐสภาในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ในช่วงเช้าที่อาคารรัฐสภา และประมาณ 13.00 น. จะยื่นหนังสือต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยจะเสนอ 2 ประเด็น ได้แก่ 1.สธ.ต้องเป็นฝ่ายวิชาการให้ข้อเท็จจริงเรื่องกัญชาต่อสาธารณะ และ 2. สธ. ควรพิจารณามาตรการต่างๆ ที่จะกำหนดออกมา โดยคำนึงถึงหลักวิชาการ และข้อมูลรอบด้าน เนื่องจากข้อมูลที่ สธ.มีจะนำไปสู่การออก พ.ร.บ.กัญชา ฉบับใหม่ได้ ดังนั้น ทิศทาง สธ.เป็นแบบไหน ร่างของกรม.ก็จะมีแนวโน้มเช่นนั้น จึงขอให้ สธ. คิดถึงสิทธิประชาชน สิทธิพื้นฐานในการใช้กัญชาเพื่อเป็นยา</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>แพทยสภา-ปรพ. จัดประชุมวิชาการ พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, hfocus, springnews)          - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 แพทยสภา - ปรพ.ครั้งที่ 10 โดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) ขึ้น เพื่อร่วมพัฒนางานแพทย์ และระบบสาธารณสุขของประเทศไทย พร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 และเยี่ยมชมบอร์ดนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและมีกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา ปรพ.รุ่นที่ 10 จำนวน 10 หัวข้อวิชาการอีกด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รพ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เตรียมเปิดอาคารหลวงปู่บุญทันฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผจก., acnews, innnews, hfocuse, thecoverage)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ติดตามความพร้อมการเปิดให้บริการของอาคารหลวงปู่บุญทัน รัฐสีโล ที่รพ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมต่อเชื่อมอาคารใหม่กับอาคารเดิม และตกแต่งภายในอาคาร เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้สะดวก ก่อนเปิดให้บริการสุขภาพเต็มรูปแบบด้วยระบบดิจิทัล 5 ธ.ค. นี้</p>	-
<p><b>หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับ รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuse, fm91bkk)</p> <p>- นพ.นิติ เหตุานุกฤษ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับรพ.สต. โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Application ผลตอบรับดีเกินคาด ได้เครือข่ายสาธารณสุขชุมชนกว่าหมื่นคนทั่วประเทศ ร่วมฝึกกำลังด้านภัยสุรา</p>	-
<p><b>เหตุการณ์ความรุนแรงที่สยามพารากอน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, newtv, pptvhd, js100)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย กทม. ลงเยี่ยมติดตามเยียวยา ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เชิงรุกในพื้นที่ ตั้งศูนย์การคำสยามพารากอน Care D+ Space ให้บริการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกกลุ่มให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจิต ขณะนี้มีผู้รับบริการทุกระบบแล้ว 130 ราย เป็นผู้ใหญ่ 121 ราย และเด็ก 9 ราย พบว่ามีระดับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีอาการนอนไม่หลับ ทีม MCATT ได้ให้การปรึกษารายบุคคลและแนะนำเทคนิคการคลายความเครียด สามารถเฝ้าระวังอาการตนเองได้</p>	-
<p><b>ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสบส. ชวนประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE OA “เช็ก ชัวร์ ใช้” ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง นวดเพื่อสุขภาพ และสปา) เข้าถึง เข้าใจ สะดวก ครบจบในที่เดียว นำร่องใช้ใน 8 จังหวัด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด</p>	-
<p><b>บอร์ด สปสช.เห็นชอบแผนเร่งรัดใช้เงินปีงบฯ66</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocuse ,matichon ,Prachatai ,thansettakij ,khaosod ,mgronline ,bangkokbiznews ,thecoverage)</p> <p>-นพ.เจตต์ ธรรมธัชชาวี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนเร่งรัดโอนงบฯ ในระหว่างใช้งบฯ ไปพลางก่อน โดยจะเร่งโอนเงินงวดแรกของปีงบฯ 2567 ซึ่งเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว ภายใน 2 สัปดาห์ของเดือน ต.ค. 2566 ส่วนค่าบริการจ่ายตามผลงานบริการ จะเร่งรัดโอนงวดแรกภายใน 24 ต.ค. เพื่อให้หน่วยบริการในระบบบัตรทอง มีความมั่นใจในการให้บริการ ปชช.</p>	-
<p><b>รพ.ขอนแก่นขู่ฟ้องร้องเรียนมลพิษโรงขยะ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (talknews online ,banmuang ,mgronline ,thaisaeree)</p> <p>-นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผย หลัง ได้ว่าจ้างให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื่อด้วยตนเอง ซึ่งผลการตรวจวัดค่าดังกล่าวออกมาเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน ได้ 0.03 ซึ่งค่าน้อยกว่า ค่ายอมรับได้ 2.2.ppm. จนทำให้โรงกำจัดมูลฝอยติดเชื่อของทาง รพ.ต้องถูกสั่งให้หยุดการดำเนินงาน ทำให้ รพ.ต้องเสียงบประมาณในการจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการกำจัดขยะติดเชื่อเสียเงินเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทำหนังสือแจ้งเทศบาลนครขอนแก่นให้ทราบถึงผลการตรวจวัด เพื่อเปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยขยะติดเชื่อต่อไป โดยทุกกรณีที่ถูกร้องเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้นิติกรรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด</p>	-
<p><b>อาลัย นพ.สุขเกษมหมอดันแบบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thethaiger ,Dailynews ,vnexplorer ,CH7)</p> <p>-โลกออนไลน์ โพสต์ไว้อาลัย หลังสูญเสีย นพ.สุขเกษม กุลจิตติสารานู อายุ 53 ปี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย หลังเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ขณะที่เพื่อนร่วมงานเผยภาพ เมื่อครั้ง นพ.สุขเกษม มีอาการป่วยและอยู่ระหว่างการรักษาตัว แต่ยังคงทำหน้าที่ศัลยกรรมมาผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้ ทั้งที่ตนเองต้องใส่สายออกซิเจน โดยเพื่อนร่วมงานต่างยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบทางการแพทย์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้โพสต์อาลัยต่อการจากไปของ นพ.สุขเกษม ด้วยว่า “กระทรวงสาธารณสุข สูญเสียบุคคลากร ที่ทรงคุณค่า ไปอย่างไม่มีวันกลับ “หมอม่าตัด” ฝีมือดี ที่ทุ่มเท ทำหน้าที่ผ่าตัดผู้ป่วย แม้ตนเองยังต้องใส่สายออกซิเจน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอดวงวิญญาณคุณหมอ นพ.สุขเกษม ไปสู่สุคติด้วยเทอญ</p>	
<p><b>เผยแพร่ 9 ปัจจัยมีผลต่ออนาคตสุขภาพปี 2575</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ร่วมบรรยายพิเศษ “อนาคตระบบสาธารณสุขไทย” โดยพูดถึง 9 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออนาคตต่อระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ อีก 10 ปีต้องวางแผนดำเนินการป้องกัน ลดอัตราเด็กเกิดน้อย เตรียมพร้อมโรคอุบัติใหม่ อุตสาหกรรม ขจัด TB ให้หมดในปี 2573 พร้อมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ลดปัญหาสังคม ความเครียดทางการเมือง ชูนโยบาย 13 ประเด็น 10 คิววินมิติสุขภาพภาพรวม</p>	-
<p><b>สวรส.เดินทางถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรดี</p> <p>- สธ. อว. สวรส. สำนักงานคกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ร่วมกันถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยภายใต้ แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 (Genomics Thailand) โดยใช้งบประมาณสูงถึง 4,470 ล้านบาท โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เผย Genomics Thailand จะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ตามแนวทางของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ที่ประกาศว่า ต้องการให้ สธ. เป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับบรรจุเรื่องศูนย์กลางการแพทย์มูลค่าสูง ให้เป็น 1 ในนโยบาย 13 ข้อ ด้านสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ยกกระดาน 30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเดินไขว้เท้าเหมาะกับทุกคน เพราะช่วยให้หัวใจแข็งแรง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ ป้องกันโรคหัวใจ แต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย และควรออกกำลังกายแต่พอเหมาะ</p>	-